

มพล.เตรียมจัดงานใหญ่ ยินดียิ่งล้ำ มหาวิทยาลัยชั้นนำของเฮา ครบรอบ 6 ปี



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเกิดขึ้นจากการเรียกร้องของประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ที่ปรารถนาให้มีการจัดตั้ง สถาบันระดับอุดมศึกษาขึ้นในจังหวัด เพื่อเป็นอนุสรณ์ สถานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐ ต่อจังหวัดเชียงราย และประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่ยังมุ่งหมาย ให้เกิดสถาบันระดับอุดมศึกษาขึ้นเพื่อสร้างเสริม ความเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือ ตอนบน รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่จะ เป็นศูนย์กลาง การพัฒนาความรู้ของประชาชนในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน

ดังนั้นเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีมติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมอบหมายให้ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นในที่สุด และได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นดังปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 25 กันยายน 2541 นั่นคือจุดกำเนิดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยให้มีฐานะเป็น มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีใช้ส่วนราชการ

ด้วยในวันที่ 25 กันยายน 2547 ที่จะถึงนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะมีอายุครบ 6 ปี ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัด กิจกรรมขึ้นเพื่อขอบคุณและรายงานประชาชนในวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปีขึ้นในวันที่ 24 - 25 กันยายน 2547 ภายใต้ชื่องาน “ยินดียิ่งล้ำ มหาวิทยาลัยชั้นนำของเฮา ครบรอบ 6 ปีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2547 เริ่มจากพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ และอาคารหอพักนักศึกษา ภาษาจีนจำนวน 3 หลัง ณ บริเวณศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อด้วยงานเลี้ยงรับรองและรายงานประชาชน โดยจะมีการนำเสนออัตตมิตีพิเศษชุด “6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบนเส้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ณ อาคารโรงอาหารและ กิจกรรมนักศึกษา (D1) ส่วนในวันที่ 25 กันยายน 2547 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 6 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยจะมีพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมาก็คือ 1. มุ่งเน้นพัฒนาและผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพ 2. แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ 3. สร้างสรรค์ความสัมพันธ์และนำ ความรู้สู่ประชาชน 4. สืบสานและพัฒนาศิลปและวัฒนธรรม ของชาติ 5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 6. ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี 7. เป็นชุมชนปัญญาทางความคิดให้แก่ชุมชน ภายใต้กรอบความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับองค์การภายนอกทุกสาขาในขณะเดียวกันก็จะมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลป วัฒนธรรมของชาติ เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติสืบไป

